

บ ส ส น ว ธิ ก า ส แ ก ล ล ง

สวัสดีครับท่านสมาชิกวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน วารสารฉบับที่
ท่านกำลังถืออยู่นี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2543 ท่านสมาชิกจะเห็นได้จากหน้าปกว่า
มีบทความให้ท่านมากกว่าฉบับใด ๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์
มากเป็นพิเศษกว่าฉบับใดในรอบ 2 ปี

เนื้อหาในฉบับประกอบด้วยบทความวิชาการที่น่าสนใจถึง 6 รายการ ได้แก่
การวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางรถยนต์บรรทุกในภาคใต้ของประเทศไทย ปรากฏว่า
มีส่วยทางหลวงด้วยเช่นเดียวกับที่อื่น ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ บทความนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาแก่รัฐบาลหลายประการ เรื่องที่สองได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค ในยุคโลกาภิวัตน์การแข่งขันด้านเศรษฐกิจมีสูงมาก ประเทศแต่ละประเทศ
คงยากจะเอาตัวรอด ถ้าไม่รวมตัวกันในลักษณะกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ความ
ร่วมมือในลักษณะดังกล่าวมีระดับความร่วมมือและจุดประสงค์ต่างกันไปแล้วแต่ละ
ภูมิภาคขึ้นอยู่กับปรัชญาเบื้องหลังการจัดตั้งเป็นสำคัญ เรื่องที่สามเจ้าของบทความ
ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตของธุรกิจไทย น่าที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ให้ความ
สนใจต่อข้อเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในบทความนี้ เรื่องที่สี่เป็นเรื่องการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บทความ
นี้ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ดีว่าโครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมน่าจะต้องทำ
ทั้งการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางสังคมและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้วย
เรื่องที่ห้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธ บทความนี้ได้ให้ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้วิถีการ
ปลูกฝังลักษณะทางพุทธศาสนาแก่เยาวชนไทยในทศวรรษหน้าได้เป็นอย่างดี บทความ
วิชาการเรื่องสุดท้ายเป็นสาระเกี่ยวกับการทำชุมชนเมืองของไทยให้น่าอยู่ ผู้เขียนได้
เสนอกลยุทธ์ 9 ประการที่น่าสนใจ อีกทั้งยังนำเสนอตัวอย่างเมืองที่น่าอยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศด้วย

สำหรับบทความพิเศษในฉบับประกอบด้วยบทความ 2 รายการ ได้แก่ การ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการโอนไปสังกัดองค์กรบริหารส่วน
ตำบล เป็นกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอะไรเป็นปัจจัยจูงใจเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเหล่านั้นในการโอนย้ายสังกัดลองอ่านดูซิครับ ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา บทความนี้เน้นการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

แสวงหาผู้ตรวจการดังกล่าวนับแต่ในอดีตจนปัจจุบันและในที่สุดก็ได้บุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของไทย ใครคือบุคคลคนนั้น ถ้าไม่ทราบเปิดอ่านซีดีรับ

บทบรรณาธิการฉบับนี้ได้เลือกบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมไทยมาลงตีพิมพ์ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนในวงการสิ่งแวดล้อมที่กำลังพยายามหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายบรรณาธิการ ขอขอบคุณเจ้าของบทความและผู้อ่านตรวจบทความสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนกองบรรณาธิการและบุคคลที่ให้ความสนับสนุนวารสารฉบับนี้มาตลอด ขอให้มีความสุข และมั่งคั่งมากขึ้นในปีใหม่นี้ครับ

บรรณาธิการ